

Phụ lục II
KIỆN NGHỊ ĐÃ GIẢI QUYẾT XONG⁽¹⁾

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-TTHĐND ngày tháng năm 2023 của Thường trực HĐND huyện)

Tổng số: 12 kiến nghị. Cụ thể:

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA UBND TỈNH
01	- Cử tri A Á, thôn Sa Múc, xã Ngọc Linh: Ý kiến về việc Ban QLDA ĐTXD huyện thi công sửa chữa đường làm ảnh hưởng đến sản xuất của Nhân dân, cụ thể là: Đơn vị thi công mức đường hạ nền đường xuống làm chia cách đường đi khu sản xuất bà con không đi lại được. Đề nghị Ban QLDA ĐTXD huyện khắc phục đường đi khu sản xuất cho bà con.	Trả lời: Sau khi nhận được ý kiến Nội dung cử tri A Á, UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD huyện phối hợp với xã Ngọc Linh kiến nghị đơn vị thi công đã phối hợp với cử tri A Á đã khắc phục, sửa chữa xong.
02	- Cử tri Y Dể, Thôn Măng Khên, xã Đăk Plô: Đề nghị điện lực huyện Đăk Glei quan tâm nâng cao hộp công tơ điện khu vực trước nhà ông A Nhội vì hiện nay vị trí lắp đặt hộp công tơ điện quá thấp dễ gây nguy hiểm cho một số người dân sống gần trụ điện và nhất là trẻ em.	Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã đề nghị Điện lực huyện cử nhân viên đi kiểm tra thực tế tại khu vực cử tri kiến nghị và đã thực hiện cải tạo, nâng cao thùng công tơ, đảm bảo an toàn sử dụng điện cho nhân dân và thực hiện xong ngày 21/9/2023.
03	- Cử tri Y Loan, Thôn Măng Khên, xã Đăk Man: Kiến nghị việc thôn được đầu tư sửa chữa đường nội thôn (đoạn nhà A Vòng) do Ban QLDA ĐTXD huyện làm chủ đầu tư. Trước khi thi công công trình, đơn vị thi công (Ông Khương, Ông Việt) có gặp trao đổi với gia đình về việc thi công có liên quan đến phần diện tích đất rẫy và đường đi sản xuất của hộ gia đình.	Trả lời: Sau khi cử tri Y Loan, thôn Măng Khên, xã Đăk Man kiến nghị nội dung nêu trên. UBND huyện đã chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD huyện phối hợp với đơn vị thi công, hộ gia đình và UBND xã Đăk Man chi trả xong tiền hỗ trợ cho hộ gia đình.

⁽¹⁾ Kiến nghị đã được giải quyết xong là những kiến nghị đã được các cơ quan, đơn vị giải quyết dứt điểm trên thực tế hoặc đã ban hành văn bản giải quyết, trả lời theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật (Điểm a khoản 2 Điều 4 Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum)).

	<p>Qua làm việc đơn vị có hứa sẽ hỗ trợ tiền đất rẫy bị san ủi cho gia đình với số tiền 2 triệu, còn phần đường đi sản xuất bị san ủi đơn vị có nói là gia đình tự khắc phục, đơn vị sẽ hỗ trợ 01 ngày 250.000đ, đến nay gia đình đã khắc phục xong với thời gian 4 ngày công bằng 1.000.000đ. Tuy nhiên đến nay đơn vị thi công chưa chi trả cho gia đình tổng số tiền là 3.000.000 đồng. Đề nghị cấp trên tác động đơn vị thi công sớm chi trả cho gia đình.</p>	
04	<p>- Cử tri thôn 14A, xã Đăk Pék kiến nghị: Hệ thống nước tự chảy của huyện nước rất đục khi có mưa xuống. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho Nhân dân.</p>	<p>Trả lời: Hiện nay công trình nước sinh hoạt đã được (Ban QLDA ĐTXD huyện) nâng cao đập đầu mối và sửa chữa hệ thống đường ống dẫn nước bàn giao cho đơn vị quản lý vận hành, sử dụng (Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị) vào năm 2021 trong thời gian vận hành chạy thử nước có lúc còn đục đơn vị thi công đã khắc phục và làm lại mặt sàn bể lọc.</p> <p>Đến nay hệ thống lọc được đảm bảo nước trong để phục vụ người tiêu dùng. Vào mùa mưa đơn vị quản lý thường xuyên phân công cho người lao động trực nếu mưa nước đầu nguồn về đục thì xả ra ngoài không để nước đục vào bể để lọc.</p> <p>Ý kiến kiến nghị cử tri là rất chính đáng trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo Trung tâm môi trường và DVĐT huyện tăng cường công tác trực gác đặc biệt là khi trời có dấu hiệu chuyển mưa để kịp thời ngăn nguồn nước đục vào bể lọc.</p>
05	<p>- Cử tri Y Sắc, thôn 14B, xã Đăk Pék kiến nghị: Đề nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ lắp đặt thêm các thùng rác để người dân không vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường.</p>	<p>Trả lời: Hiện nay đơn vị đã bổ sung thêm các thùng đựng rác tại các điểm tập kết rác công cộng, khu vực đông dân cư ngay sau khi ý kiến cử tri đề nghị (Bổ sung 03 thùng đựng rác tại địa điểm đường vào Trường Mầm non xã Đăk Pék).</p>
06	<p>- Cử tri Nguyễn Thị Hòa, thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei: Đề nghị Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện Đăk Glei, quan tâm lắp đặt lại hệ thống ống dẫn nước sinh hoạt tại khu vực đường Lê Hữu Trác nối dài, hiện nay hệ thống dẫn nước ở khu vực này không sử dụng được nước vì bị hư hỏng sau cơn bão số 9 năm 2019 bị lũ lụt làm hư hỏng.</p>	<p>Trả lời: Sau khi có ý kiến cử tri đơn vị đã cho thay mới hết toàn bộ hệ thống đường ống dẫn nước đảm bảo cho hộ gia đình đường Lê Hữu Trác nối dài có nước sinh hoạt.</p>
7	<p>- Cử Tri Hoàng Văn Dự, thôn Đông Sông, thị trấn Đăk Glei: Đề nghị cơ quan Điện lực huyện sớm kéo dây điện đối với các vị trí đã chôn cột</p>	<p>Trả lời: Điện lực đã cử nhân viên trực tiếp khảo sát điểm cử tri kiến nghị. Đường dây hạ thế mà cử tri Hoàng Văn Dự kiến nghị là đường dây xây dựng mới sau TBA Đông Sông, thuộc hạng mục công trình ĐTXD năm 2022 do Công ty Điện lực Kon Tum làm chủ đầu tư,</p>

	<i>tại thôn Đông Sóng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân đầu tư sử dụng điện.</i>	nhằm giải quyết đường dây sau công tơ khách hàng kéo về nhà xa, không đảm bảo an toàn. Sau khi lập phương án, xin vật tư (<i>thùng công tơ mới, cáp đầu nối thùng công tơ</i>). Hiện tại, Điện lực đã chuyển hết khách hàng khu vực này sang lưới mới, đảm bảo an toàn sử dụng điện cho bà con, thực hiện xong ngày 20/9/2023.
8	- Cử tri A Beng, thôn Đăk Bo, xã Đăk Kroong: Hiện nay trên địa bàn thôn có đơn vị điện lực huyện Đăk Glei đã làm trụ điện và kéo dây điện, tuy nhiên chưa lắp công tơ điện cho Nhân dân. Đề nghị điện lực huyện Đăk Glei quan tâm sớm lắp công tơ điện cho nhân dân để sử dụng điện.	Trả lời: Điện lực huyện Đăk Glei đã cử nhân viên trực tiếp khảo sát điểm cử tri kiến nghị. Đường dây hạ thế cử tri A Beng kiến nghị là đường dây xây dựng mới thuộc công trình ĐTXD 2022 do Công ty Điện lực Kon Tum làm chủ đầu tư, nhằm giải quyết đường dây sau công tơ khách hàng kéo về nhà xa, kéo vượt đường Hồ Chí Minh không đảm bảo an toàn. Sau khi lập phương án, xin vật tư (<i>thùng công tơ mới, cáp đầu nối thùng công tơ</i>). Hiện tại, Điện lực đã chuyển hết khách hàng khu vực này sang lưới mới, đảm bảo an toàn sử dụng điện cho bà con, thực hiện xong ngày 09/9/2023.
9	- Cử tri A Năn, Thôn Nủ Kon, xã Đăk Kroong: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo điện lực huyện Đăk Glei xuống trao đổi cụ thể việc chôn lắp trụ điện tại đất các hộ gia đình, mà chưa có sự đồng ý của gia đình, gây bức xúc trong Nhân dân.	Trả lời: Điện lực huyện Đăk Glei đã cử nhân viên khảo sát thực tế điểm cử tri kiến nghị. Qua khảo sát, trụ điện mà cử tri A Năn kiến nghị thuộc hạng mục công trình ĐTXD năm 2023 đang triển khai, do Công ty Điện lực Kon Tum làm chủ đầu tư, Công ty TNHH MTV Quang Vinh là đơn vị thi công. Các trụ điện trồng mới nhằm mục đích giải quyết nhu cầu của bà con kéo đường dây sau công tơ về nhà gần hơn, đồng thời thay thế trụ điện cũ bị rạn nứt, không đảm bảo an toàn bằng trụ điện mới nhằm đảm bảo an toàn cho bà con. Điện lực đã liên lạc cho ông A Năn giải thích về mục đích của dự án, đồng thời thông báo cho đơn vị thi công (<i>Công ty TNHH MTV Quang Vinh</i>) biết phối hợp để giải quyết nhằm tránh bức xúc trong Nhân dân.
10	- Cử tri A Thuộc thôn Đăk Mi và cử tri A Viết thôn Mô Mam, xã Đăk Choong: Đề nghị Điện lực huyện quan tâm nâng cấp lại dây điện hiện nay quá sát nóc tôn nhà dân không đảm bảo an toàn về tính mạng của một số hộ dân thôn Mô Mam và Thôn La Lua.	Trả lời: Điện lực huyện đã cử nhân viên khảo sát thực tế điểm cử tri kiến nghị. Qua khảo sát, khu vực mà cử tri A Thuộc và A Viết kiến nghị thuộc đường dây hạ thế sau TBA Đăk Choong 2 và đường dây hạ thế sau TBA La Lua. Trong năm 2023, Điện lực đã thực hiện cải tạo, thay thế đường dây hạ thế thuộc các TBA trên từ dây cũ AV95 sang cáp bọc vụn xoắn ABC 4x95, đồng thời đã trồng trụ điện mới thay thế các trụ điện cũ bị rạn nứt, không đảm bảo an toàn, nhằm giải quyết nhu cầu của bà con khu vực. Đã thực hiện thi công hoàn thành trong tháng 9/2023.
11	- Cử tri: Y Hoa, Y Hol, Y Phay, Y Doa, A Thiên, thôn Đăk Giác, xã Đăk Môn: Đề nghị Nông trường cao su Đăk Nông xem xét việc chi trả tiền hợp đồng cạo mủ cao su cho người dân hiện nay là không phù hợp gây thiệt thòi cho	Trả lời: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo UBND xã Đăk Môn chủ trì, phối hợp với Nông trường cao su Đăk Nông tổ chức buổi làm việc với các hộ dân, qua kiểm tra, rà soát các hộ dân đã được giải thích rõ và thống nhất không có ý kiến gì thêm.

	<p>người dân (Cao 300 cây, chi trả có 150.000đ/tháng).</p>	
12	<p>- Cử tri Đinh Văn Nhích vợ là Y Thơ thôn Vai trang, Xã Đăk Long: Qua nghe báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại báo cáo số 344/BC-UBND huyện, ngày 9/6/2023 về kết quả giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện.</p> <p>Tại trang 12. Cử tri A Đép thôn Vai trang: Trong năm 2020, Điện lực huyện Đăk Glei có chôn 4 trụ điện tại thôn Vai trang, và đã thực hiện hỗ trợ cho 3 hộ, riêng hộ Đinh Văn Nhích và bà Y thơ chưa đền bù, đề nghị UBND huyện Chỉ đạo điện lực thực hiện đền bù cho gia đình đảm bảo theo quy định.</p> <p>Gia đình Đinh Văn Nhích và bà Y thơ chưa đồng ý về kết quả trả lời, vì việc trả lời của UBND huyện đó là đền bù số cây cao su nằm trên đường dây điện kéo năm 2014 gia đình đã nhận được 10.189.000 đồng; còn ý kiến của gia đình trong năm 2020, Điện lực huyện Đăk Glei có chôn 4 trụ điện tại thôn Vai trang, và đã thực hiện hỗ trợ cho 3 hộ, riêng hộ Đinh Văn Nhích và bà Y thơ chưa đền bù của năm 2020.</p>	<p>Trả lời: Điện lực huyện đã cử nhân viên xuống gặp trực tiếp ông Đinh Văn Nhích để kiểm tra thực tế và trao đổi với gia đình về việc cử tri kiến nghị.</p> <p>Điện lực đã giải thích cho ông Nhích biết hạng mục công trình điện tại thôn Vai Trang (nhóm 2) được Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đầu tư xây dựng năm 2014 nhằm giải quyết kiến nghị của cử tri thôn Vai Trang, kéo điện về gần nhà để sử dụng. Mọi chi phí hỗ trợ, đền bù thuộc dự án đã được Chủ đầu tư (Tổng Công ty Điện lực Miền Trung) phối hợp Hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư huyện thực hiện chi trả (Kèm theo quyết định số 2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND huyện Đăk Glei về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ & tái định cư xây dựng công trình: Tiểu dự án cải tạo và nâng cấp lưới điện phân phối tỉnh Kon Tum (vay vốn KFW).</p> <p>Điện lực cũng đã giải thích và khẳng định với ông Nhích trong năm 2020 tại khu vực cử tri kiến nghị, không có công trình điện nào được ĐTXD. Qua tìm hiểu thực tế, trụ điện mà ông Nhích kiến nghị là trụ đôi hạ thế thuộc đường dây hạ thế sau TBA Vai Trang 2 (đã được thi công, xây dựng từ năm 2014), hiện tại trụ điện vẫn đảm bảo an toàn. Khi gia đình có nhu cầu xây dựng nhà cửa trên phần đất có trụ điện hiện trạng thì liên hệ Điện lực phối hợp để được hướng dẫn các thủ tục cần thiết, nhằm đảm bảo an toàn cho lưới điện đang vận hành. Ông Nhích cũng đã thống nhất với giải thích và hướng xử lý của điện lực, không có ý kiến gì thêm.</p>